

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) : เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

ที่	ชื่อ - สกุล	1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62	สอนวิชา
1	Mr.Jesfer C. David	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ศิลปะ
2	Mr.Joseltio Ricaplaza	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	คณิต
3	Mr. Daniel M. Hilay	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	สุขศึกษา , พลศึกษา
4	นางวิสินี นุกุลกิจ	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	สังคม
5	นายอนุภาพ เอื้อยฉิมพลี	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ
6	นายปณิธาน จันทราปัติย์	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	คณิต
7	นายสิทธิชัย เทียนกระจ่าง	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ศิลปะ
8	Mr.Kian Worboys	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	คอมพิวเตอร์
9	Mr.Matthew Moppett	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ
10	นางสาวดวงใจ มหรรทศนะพงศ์	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ
11	Mr.Julian Anthony Crowcroft	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา
12	Mr.Johnny Gonias Lazos	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	คณิต
13	Ms.Shishi Tang	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน
14	Ms.Jeryl Anne S. Guineo	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	วิทยาศาสตร์
15	Ms.Lin Haona	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน
16	Mr.Utsav Rajoria	เงินเดือนโครงการภาคภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ
			รวม 1

ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ เล็กเลิศ	ช่างไม้ ระดับ 3
2	นายจเร เล็กเลิศ	ช่างไม้ ระดับ 4
3	นายสัญญา พันธุ์นิมิต	ช่างสี ระดับ 4

ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีนันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ที่	ชื่อ - สกุล	สำนักงาน	จบประมาณ
1	นางสาวนพวรรณ อ้นวงศ์	การเงิน	สพฐ.(จนท.ธุรการ)
2	นางสาวมณฑาทิพย์ คงมีศรี	การเงิน	รายได้สถานศึกษา
3	นางสาวสุภาพรรณ ศรีตวิมลพงศ์	การเงิน	รายได้สถานศึกษา
4	นางสาวทิพวรรณ มีพรรณ	พัสดุ	รายได้สถานศึกษา
5	นางสาวกานจนา พลารชุน	บุคลากร	รายได้สถานศึกษา
6	นางสาวธันยาภรณ์ พุกเพชร	ธุรการ	รายได้สถานศึกษา
7	นางสาวสุทธิกานต์ ยอดจิตรี	สารบรรณ	รายได้สถานศึกษา
8	นางสาววรานันท์ เวชกิจ	วิชาการ	รายได้สถานศึกษา
9	นายธนพิสิษฐ์ จงสุขศรี	ทะเบียน - วัสดุ	รายได้สถานศึกษา
10	นางสาวสุนิสา รัตนโท	ทะเบียน - วัสดุ	รายได้สถานศึกษา
11	นางสาวดวงใจ มีจันทร์	ประสานงาน (EP)	รายได้สถานศึกษา
12	นางสาวมัลลิกา พิทักษ์	ประสานงาน (EP)	รายได้สถานศึกษา
13	นางสาวกันยา ปาณะบรรจง	ประสานงาน (EP)	รายได้สถานศึกษา
14	นายสุกฤษฎี แซ่ย่าง	เทคโนโลยี (EP)	รายได้สถานศึกษา
15	นายอาทิตย์ โพธิ์นิยม	ห้องสมุดโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)	รายได้สถานศึกษา
16	นางสาวสาริศา พงษ์เพชร	กิจการนักเรียน	รายได้สถานศึกษา
17	นางสาวทิพย์อัมพร บุบผา	ห้องบริหารทั่วไป	รายได้สถานศึกษา
18	นางสาววงศ์เดือน สวาทพร	เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล	รายได้สถานศึกษา
19	นายบัณฑิต จารุบุญย์	ห้องโสตฯ	รายได้สถานศึกษา
20	นายชยปกรณ์ ศรีแสงเวช	ห้องโสตฯ	รายได้สถานศึกษา
21	นายสมชาย จันทร์ใบเล็ก	โรเนียว (งานพิมพ์)	รายได้สถานศึกษา
22	นายปรโมทย์ บุญสุนิกกร	พนักงานขับรถยนต์	รายได้สถานศึกษา
23	นายพล ขอยอมกลาง	พนักงานขับรถยนต์	รายได้สถานศึกษา
24	นายสรพงศ์ พิมลเกตุกุล	พนักงานขับรถยนต์	รายได้สถานศึกษา
25	นายภะคะ จุลเจือ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
26	นางวิไล รัตนไพศาล	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
27	นายไชโย สาเทศ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
28	นางสาวโสภี แสนมหาชัย	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
29	นายมีศักดิ์ รัตตะวัน	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
30	นางสาวศิริวรรณ แซ่เจียม	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
31	นางสาวสุรีย์ โชติรพีพันธ์	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
32	นางสาวบุญพา ดัดแนว	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
33	นางสาวสุนีย์ ธีรณศิริ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
34	นายพิทักษ์ สุวรรณเศรษฐ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
35	นางสาวสุรีย์ ทองเหมือน	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
36	นางพรรณณี สุวรรณเศรษฐ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
37	นายพรเทพ ชัยแสง	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา

รวม